
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่๑๑ ตุลาคม 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
   ประธานสภากรุงเทพมหานครกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ 
ในประเทศอิสราเอล และขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติ ของนายเนติภูมิ  
มิ่งรุจิราลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการระงับเหตุอัคคีภัย (ในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันพุธที่ 
26 เมษายน 2566) 
      1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
3.2 กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่

ตลิ่งริมคลองบางเขนทรุดตัว บริเวณด้านหลังซอยประชาชื่น 38 แยก 1 เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2. รับรองรายงานการประชุมสภา 
   รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก (ครั้งที่ 1) 
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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 3. กระทู้ถาม 
  3.1 กระทู้ถามสดของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเขตที่ไม่มีโรงพยาบาลของภาครัฐ 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  3.2 กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่  
ตลิ่งริมคลองบางเขนทรุดตัว บริเวณด้านหลังซอยประชาชื่น 38 แยก 1 เป็นอันตรายต่อชี วิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 
  4. เรื่องที่เสนอใหม ่
   4.1 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและรื้อย้าย 
สิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณะของแม่น้ำ ลำคลอง ก่อนนำงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566) 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  4.2 ญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์  เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรถราชการเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
(Electric Vehicle) 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
  4.3 ญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครขยายการให้บริการ 
จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  4.4 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผนโครงการ
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 4 
ตุลาคม 2566) 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  4.5 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผนโครงการ
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 4 
ตุลาคม 2566) 
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  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
  5. เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรในรูปแบบ การให้สัมปทานที่รัฐ
ให้สิทธิแก่เอกชน ขอขยายเวลาในการศึกษา 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 11 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 มกราคม 2567 
 5.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และแนวทาง 
ในการดำเนินการติดตั้ง ขอขยายเวลาในการศึกษา 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 10 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 
  5.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ขอขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 15 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 13 มกราคม 2567 
  5.4 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้กัญชาหรือกัญชง บริเวณใกล้สถานที่
เปราะบาง ขอขยายเวลาในการศึกษา 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 11 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 มกราคม 2567 
 5.5 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ขอขยายเวลาในการศึกษา  
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 10 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที ่8 มกราคม 2567 
  5.6 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ ในพ้ืนที่เสี่ยง 
พ้ืนที่เฝ้าระวัง และพ้ืนที่ชายขอบของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 17 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2567 
 

เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


